
สโมสรฟุตบอลเอฟซี โตเกียว ลงนามบันทึกความ

รวมมือครัง้ประวัติศาสตร กับ สโมสรฟุตบอล แบ

งค็อก ยูไนเต็ด

สโมสรฟุตบอลเอฟซี โตเกียว ลงนามบันทึกความรวมมือครัง้ประวัติศาสตร กับ สโมสรฟุตบอล แบงค็อก ยูไนเต็ด

รวมเป็นสโมสรพันธมิตรภายใตแนวคิด“TWO CAPITAL ONE GOAL” ผนึกพลัง 2 ทีมเมืองหลวงแหงเอเชีย ตอย

อดวงการฟุตบอลสูระดับสากล

สโมสรฟุตบอลเอฟซี โตเกียว และ สโมสรฟุตบอล แบงค็อก ยูไนเต็ด ลงนามบันทึกความรวมมือเป็นสโมสรพันธ

มิตร เพื่อยกระดับนักเตะสูมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนขอมูลศาสตรความรูในวงการฟุตบอล พรอมรวมผลักดันนัก

เตะทีมแบงค็อก ยูไนเต็ด ใหมีโอกาสไปคาแขงในระดับเจลีก ภายใตคอนเซปต “TWO CAPITAL ONE GOAL”

สรางรากฐานการเติบโตของวงการฟุตบอลใหกาวเติบโตอยางยัง่ยืน พรอมรุกสูภูมิภาคเอเชีย และยุโรป โดย พล.ต.

อ.สมยศ พุมพันธุมวง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหเกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความรวมมือ

ครัง้ประวัติศาสตรน้ี

การเป็นพันธมิตรในครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเตะเยาวชน แลกเปลี่ยนประสบการณวัฒนธรรมฟุตบอล

ระหวางสองประเทศ และที่สําคัญใหนักเตะมีประสบการณการเลนฟุตบอลในตางประเทศ เพื่อพัฒนาฝีเทาไปสูระดับ

สากล โดยพันธมิตรทัง้สองทีมจะมีโอกาสยืมนักเตะของกันและกัน นอกจากน้ี จะมีการจัดการแขงขันฟุตบอลนัดอุน

เครื่องของทีมชุดใหญรวมถึงทีมเยาวชน เอฟซี โตเกียวที่จะมาเยือนประเทศไทย และแบงค็อก ยูไนเต็ด ไปเยือน

ประเทศญี่ป ุน พรอมรวมมือกันจัด THE CAPITAL CUP ซึ่งเป็นทัวรนาเมนตอุนเครื่องที่นําทีมเมืองหลวงของแตละ

ประเทศมาแขงขันกันในอนาคต นอกจากการรวมมือพัฒนาดานฟุตบอลแลว ทัง้สองสโมสรจะจับมือกันตอยอด

ทําธุรกิจดานอื่นๆ เน่ืองจากทัง้ เอฟซี โตเกียว และ แบงค็อก ยูไนเต็ด มีบริษทัเอกชนรวมสนับสนุนและบริหาร จึงมี

โครงสรางการดําเนินงานที่คลายกัน ดังนัน้จะมีการหารือถึงความเป็นไปไดในเรื่องน้ีตอไป

พล.ต.อ สมยศ พุมพันธุมวง นายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย กลาววา ไทยลีก ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง

ประเทศไทยฯ และ เจลีก ของสมาคมฟุตบอลญี่ป ุน ไดรวมมือกันเป็นพันธมิตรดานฟุตบอลมาตัง้แตปี 2012 ซึ่งไดมี

การแลกเปลี่ยนความรูและโครงการพัฒนาเกี่ยวกับฟุตบอลของทัง้ 2 ชาติ อีกทัง้ในปีน้ียังถือเป็นการครบรอบปีที่

130 ความสัมพันธทางการฑูตระหวางไทยและญี่ป ุนอีกดวย
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“ชวงตนปีที่ผานมา เจลีกไดเลือกประเทศไทยเป็นเจาภาพการแขงขัน “เจลีก เอเชีย ชาเลนเจอร อิน ไทยแลนด”

ซึ่งเป็นทัวรนาเมนตอุนเครื่องดวยการนํา 2 ทีมชัน้นําจากเจลีก และ 2 ทีมชัน้นําจากไทยลีกมาแขงขันกัน ประกอบ

ไปดวย คาชิมา แอนเลอรส ทีมแชมป เจลีกฤดูกาล 2016, โยโกฮามา เอฟ มารินอส, แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีมรอง

แชมป ไทยลีกฤดูกาล 2016 และ สุพรรณบุรี เอฟซี ซึ่งนับไดวาเป็นการเริ่มตนในการรวมมือกันพัฒนาฟุตบอล

อาเซียนใหกาวหน าเทียบชัน้เอเชียในอนาคต การจับมือรวมกันเป็นพันธมิตรกันระหวาง เอฟซี โตเกียว และ แบ

งค็อก ยูไนเต็ด ถือเป็นเรื่องที่นายินดี เพราะทัง้สองสโมสรตางเป็นทีมชัน้นําของแตละประเทศ ทัง้สองสโมสรจะไดมี

การแลกเปลี่ยนศาสตรความรูทางดานฟุตบอล เพื่อนํามาปรับใชในสโมสรของตนเอง และถือเป็นตอยอดความ

สัมพันธอันดีระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศไทยอีกดวย”

Mr. Naoki Ogane ประธานสโมสรฟุตบอล เอฟซี โตเกียว กลาววา” นับเป็นครัง้แรกที่ เอฟซี โตเกียว ไดจับมือ

รวมเป็นพันธมิตรกับสโมสรในประเทศไทย ซึ่งแบงค็อก ยูไนเต็ด เป็นสโมสรชัน้นําของไทยลีก และมีแนวทางใน

การบริหารใกลเคียงกับ เอฟซี โตเกียว จึงทําใหการเจรจาเป็นไปไดดวยดี โดย เอฟซี โตเกียว มีโครงสรางในการ

พัฒนานักเตะเยาวชน หรือ Acacemy อันดับตนๆของเอเชีย ซึ่งจะสามารถชวยพัฒนานักเตะเยาวชนของทีมแบ

งค็อก ยูไนเต็ดได เราจะทํางานรวมกันอยางใกลชิด เพื่อรวมกันหาแนวทางในแลกเปลี่ยนความรูทางดานฟุตบอลตอ

ไปเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนของทัง้สองทีม”

นาย ขจร เจียรวนนท ประธานสโมสรฟุตบอล แบงค็อก ยูไนเต็ด กลาววา การจับมือกันครัง้น้ีถือเป็นกาวสําคัญ

เพราะเป็นครัง้แรกที่แบงค็อก ยูไนเต็ด เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรรวมกับสโมสรชัน้นําจากตางประเทศ โดยมีจุดเริ่ม

ตนจากที่ เอฟซี โตเกียว ตองการที่จะขยายตลาดในประเทศไทย จึงไดติดตอผานมายังสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ

ไทยฯ และ ไทยลีก เพื่อพูดคุยหารือถึงสโมสรที่มีแนวทางเดียวกัน ซึ่ง แบงค็อก ยูไนเต็ด เป็นทีมที่ไดรับความสนใจ

เป็นพิเศษ เน่ืองจาก แบงค็อก ยูไนเต็ด เป็นทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นทีมชัน้นําของประเทศ และสามารถควา

ตําแหนงรองแชมป ไทยลีกในฤดูกาลที่แลวได ที่สําคัญ ทัง้สองสโมสรมีทิศทางในการบริหารสโมสร และนโยบายใน

การป้ันนักเตะเยาวชนที่คลายกัน และทัง้ 2 ทีมตางก็เป็นทีมเมืองหลวงของแตละประเทศ จึงเป็นที่มาของแนวคิด

“TWO CAPITAL ONE GOAL “ ซึ่งจะมีการรวมกันวาง Roadmap ในการทํางานอยางชัดเจนตอไป

“ความรวมมือครัง้น้ี จะนําไปสูผลลัพธของการพัฒนารวมกันอยางจริงจัง สิ่งที่ผมอยากเห็นในอนาคตคือการที่นักเตะ

ของ แบงค็อก ยูไนเต็ด มีโอกาสยายไปคาแขงในเจลีกกับทีมเอฟซี โตเกียว เพราะตอนน้ีเจลีกไดมีการปรับ

โครงสรางนักเตะตางชาติ ซึ่งนักเตะไทยสามารถลงเลนในเจลีกไดอยางไมจํากัดจํานวน เพิ่มโอกาสใหนักเตะไทยได

ไปคาแขงที่ประเทศญี่ป ุนมากขึ้น อยางเมื่อชวงตนเดือนที่ผานมา ไดมีการสงสองนักเตะทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 2

3 ปี อยาง “พี” ศศลักษณ ไหประโคน และ “ไอซ” จักรกฤษณ เวชภิรมย ไปทดสอบฝีเทากับ เอฟซี โตเกียว เป็น

เวลา 10 วัน จึงถือเป็นจุดเริ่มตนในความรวมมือกันของทัง้สองสโมสร และฟีดแบ็คที่ไดรับคือทาง เอฟซี โตเกียว

ชื่นชมในฝีเทาของนักเตะทัง้สองคน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่นายินดีอยางยิ่ง”


